

บ่อยเกินไป ผู้เสนอใช้อุบายทางจิตวิทยาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางวิชาการเพื่อยอมรับวิวัฒนาการและ
ตราประทับของความไม่รู้หรือความด้อยทางปัญญาเพื่อสงสัยในสมมติฐาน

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนโดยทั่วไปเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำเพียงเพราะพวกเขาได้รับการสอนหรือเพร
าะได้รับการยอมรับในสภาพแวดล้อมทางสังคมเฉพาะของพวกเขา คนอยากเป็น!

พวกเขาไปกับกลุ่มเฉพาะของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับอย่างประมาทเพื่อรับ -
โดยไม่ต้องตรวจสอบหรือพิสูจน์!

แน่นอนฉันรู้ดีเช่นกันว่าคนทั่วไปมักเชื่อเฉพาะสิ่งที่พวกเขาเต็มใจที่จะยอมรับ
ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนไม่รู้สึกรู้สึกว่าถูกบังคับให้ปฏิเสธสิ่งที่ยอมรับในสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือภูมิศาสตร์
ของตน

ดังที่นักปรัชญาคนหนึ่งกล่าวไว้ว่านักวิวัฒนาการที่ยึดด้วยชนสัตว์ส่วนใหญ่ยอมรับทฤษฎีนี้เนื่องจากความ
ไม่เต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะเชื่อในพระเจ้า

ดังที่หนังสืออ้างว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า: "จิตใจทางกามารมณ์เป็นศัตรู [ศัตรู]
ต่อพระเจ้าเพราะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของพระเจ้าและไม่สามารถเป็นได้" (โรม 8: 7)
ข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงบวกเหตุผลที่เป็นเหตุเป็นผลและการพิสูจน์ทั้งหมดในโลกจะไม่มีวันกระตุ้นให้คนเช
นนั้นยอมรับสิ่งที่เขามีอคติ เพราะอคติเป็นอุปสรรคไม่ให้เข้าสู่ความจริงในจิตใจใด ๆ

ฉันพบหลักฐาน!

ฉันถูกบังคับให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ตระหนักว่าไม่มีข้อพิสูจน์สำหรับทฤษฎีวิวัฒนาการ
มันเป็นทฤษฎีล้วนๆ - ความเชื่อ - ความเชื่อไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการพิสูจน์
แม้ว่าผู้เสนอที่กระตือรือร้นจะผลักดันมันมาสู่โลกราวกับว่ามันเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้ว!

ฉันพบหลักฐานของการมีอยู่ของพระเจ้าผู้สร้าง

ฉันยังพบข้อพิสูจน์ว่าหนังสือที่เรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลอันที่จริงแล้วการเปิดเผยที่ได้รับการดลใจมาจากพ
ระเจ้าผู้ทรงชาญฉลาดผู้รอบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่สำคัญจำเป็นและคำสั่งสอนโดยที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญห
ของเขาได้

ป้องกันความชั่วร้ายของเขาหรืออยู่ในความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองสากลและความผาสุกอันอุดมสมบูรณ์
ที่นับวัน โลก มนุษย์เป็นผลงานยอดเยี่ยมของผู้สร้างของเขา

พระคัมภีร์เป็นคู่มือคำแนะนำของผู้สร้างของเราที่พระองค์ทรงส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของพระองค์

พระเจ้าองค์ไหน?

ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเขียนถึงฉันว่า:

"เรามีประวัติของหลายศาสนาและมีเทพเจ้าหลายองค์คุณอ้างว่าพระเจ้าองค์ใดในพระเจ้าของคุณ -
และคุณรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์มีอยู่จริง?"

นั่นเป็นคำถามที่ยุติธรรม สมควรได้รับคำตอบ!

ใช่เพื่อนของฉัน ฉันมีพระเจ้า

เทพเจ้าของบางชาติได้รับการแกะสลักด้วยมือของมนุษย์จากไม้หินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่
เทพเจ้าของศาสนาและบุคคลบางศาสนาถูกแกะออกจากจินตนาการของมนุษย์และการใช้เหตุผลของมนุษย์
ที่ผิดพลาด บางคนบูชาดวงอาทิตย์หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ
เทพเจ้าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้น – ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ดังนั้นจึงค้อยกว่ามนุษย์

แต่พระองค์ผู้ทรงสร้าง - ผู้ที่นำทุกสิ่งที่มีอยู่มาสู่การดำรงอยู่รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่เรียกว่าพระเจ้าอย่างผิด ๆ -
ผู้ทรงสร้างสสารพลังและพลังงานทั้งหมดผู้สร้างกฎธรรมชาติทั้งหมดและกำหนดให้เคลื่อนไหวผู้สร้างชีวิต
และมอบบางส่วน ด้วยความฉลาด - เขาคือพระเจ้า! พระองค์เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่เรียกว่า "พระเจ้า"
พระองค์เดียวคือพระเจ้า

การสร้างเป็นข้อพิสูจน์ของพระเจ้า!

แต่ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาขึ้นในหมู่มนุษย์ที่ปฏิเสธพระเจ้าในโลก
ตะวันตกซึ่งเป็น โรคทางจิตของโรคกลัวความกลัว เมื่อสองร้อยปีก่อนได้ปรากฏตัวขึ้นภายใต้วลีที่ติดปาก
"ลัทธิ" และ "เหตุผลนิยม" จากนั้นจึงปลอมตัวเองภายใต้ชื่อที่น่าดึงดูดว่า "คำวิจารณ์ที่สูงขึ้น"
ทุนการศึกษาหลอนนี้ใช้ในขณะที่ยืนยันว่าสิ่งที่น่าดึงดูดเช่น "ความก้าวหน้า" "การพัฒนา" และ
"วิวัฒนาการ"
มันดึงดูดความพึงเพื่อทางปัญญาของโลกที่คลำหาความมืดทางวิญญาณในยุคที่ความรู้แพร่กระจายอย่างกว้าง
ขวาง

การสร้างโดยไม่มีผู้สร้าง?

ทฤษฎีวิวัฒนาการให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งสร้างที่ไม่มีผู้สร้าง

แต่ "เหตุผลนิยม" ที่เข้าใจผิดนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่จะอธิบายถึงต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆและชีวิต
และทุกวันนี้ นักธรณีวิทยาและนักชีววิทยาที่ตรงไปตรงมามากขึ้นยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ
มาจากสสารที่ไม่มีชีวิตผ่านรูปแบบชีวิตเรียบง่ายไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและพึ่งพาซึ่งกันและกันที่เรา
เห็นเกี่ยวกับเราได้ อย่างไรก็ตามในที่สุดก็มาถึงมนุษย์ ทฤษฎี "การใช้และเลิกใช้" ของลามาร์ค
"การคัดเลือกโดยธรรมชาติ" ของดาร์วินและทฤษฎีอื่น ๆ ได้ล้มสลายลงข้างทางแล้วและทฤษฎี
"การกลายพันธุ์" อธิบายเฉพาะการเกิดพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงอยู่ได้

ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่ง

ตอนนี้สมมติว่าเรา จำกัด ตัวเองอยู่กับข้อเท็จจริง!

แล้ววิทยาศาสตร์ได้กำหนดอะไรจริงๆ ?

การค้นพบและศึกษาเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็น
นิรันดร์ในอดีต! กัมมันตภาพรังสีอธิบายว่าเป็นกระบวนการของการแตกตัว ยุคปรมาณูกำลังเปิดช่องใหม่
ให้สำรวจ ไม่นานหลังจากมาดามคูรีค้นพบธาตุเรเดียมในปีพ. ศ. 2441
พบว่าเรเดียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆ ที่เราทราบในขณะนี้กำลังแผ่รังสีออกไปอย่างต่อเนื่อง

มีสารอยู่เสมอหรือไม่?

ดังนั้นสังเกตให้ดูว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดเผยในตอนนี้นำมาซึ่งอะไร:

ยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่หนักกว่าเรเดียม มีน้ำหนักอะตอม 238.5

ในการย่อยสลายจะให้อะตอมของฮีเลียมน้ำหนัก 4

ทำซ้ำสามครั้งแล้วสารที่เหลือคือเรเดียมน้ำหนักอะตอมประมาณ 226.4

ดังนั้นเรเดียมจึงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์สุดท้ายของยูเรเนียมหลังจากสูญเสียฮีเลียมไปสามอะตอม
จากนั้นการแตกตัวยังคงดำเนินต่อไปในเรเดียม

และผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการแตกตัวของกัมมันตรังสีนี้คือตะกั่วของธาตุ!

แน่นอนว่ากระบวนการนี้ต้องใช้ใช้ระยะเวลามาก ครึ่งชีวิตของเรเดียมที่คำนวณได้คือ 1590 ปี –
ยูเรเนียมนานกว่ามาก

ฉันเคยเห็นมันด้วยตัวเองในห้องมีของห้องปฏิบัติการเอ็กซ์เรย์ เรเดียมส่วนเล็ก ๆ

วางอยู่บนกระจกที่ปลายสุดของท่อกลางและฉันมองเข้าไปในหลอดนี้ผ่านแว่นขยายที่ปลายอีกด้านหนึ่ง

ภายใต้การขยายนี้สิ่งที่ฉันเห็นปรากฏเป็นท้องฟ้าขนาดใหญ่ที่กว้างใหญ่และมีมิติ โดยมีดวงดาวนับพันที่ตกลง
มาหาคันจากทุกทิศทาง ที่จริงสิ่งที่ฉันเห็นคือการปล่อยอนุภาคเล็ก ๆ

ที่ถูกปล่อยออกมาโดยเรเดียมซึ่งขยายใหญ่มาก

ดังนั้นเราจึงรู้ว่าไม่มีเรื่องที่ผ่านมาชั่วนิรันดร์!

เมื่อสารไม่มีอยู่จริง

องค์ประกอบกัมมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้มีอยู่นานพอที่จะดำเนินไปตามเส้นทางของพวก
มันและสลายตัวเป็นตะกั่ว เพื่อให้มีอยู่เสมอโดยไม่มีเวลาที่แน่นอนในการเริ่มต้นในอดีตช่วงเวลา "ชีวิต"
ของธาตุกัมมันตภาพรังสีเมื่อนานมาแล้วจะดำเนินไป

องค์ประกอบกัมมันตภาพรังสีทั้งหมดจะสลายตัวเป็นตะกั่วไปนานแล้ว

เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่เพียงช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและยูเรเนียมเรเดียมทอเรียมและธาตุกัมมันตรังสีอื่น
ๆ ในโลกปัจจุบันยังไม่มีอยู่หลายปีจึงมีเวลาก่อนช่วงเวลานี้ในช่วง
ที่ผ่านมาเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีอยู่!

ที่นี้เรามีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าสิ่งสำคัญไม่มีอยู่เสมอไป
ที่นี้เรามองค้ประกอบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเมื่อนานมาแล้วยังไม่
จากนั้นเวลาต่อมาเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้เข้ามามีอยู่

โดยปกติแล้ววิวัฒนาการจะตั้งสมมติฐานว่าสิ่งต่าง ๆ
เกิดขึ้นจริงโดยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ในปัจจุบัน
ลองจินตนาการว่าถ้าคุณทำได้มีบางสิ่งเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าอย่างสุดซึ้ง!
ความคิดของคุณสามารถสร้างความบันเทิงได้หรือไม่?

ฉันคิดว่าไม่.

ไม่ฉันคิดว่าถ้าคุณมีเหตุผลคุณจะต้องยอมรับความจริงของการสร้างที่พิเศษและจำเป็นในทันที
และพลังบางอย่างหรือบางส่วนมีความจำเป็นในการสร้าง มีเหตุมีผลทุกประการ
และในการยอมรับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งพิสูจน์ได้จากการค้นพบของวิทยาศาสตร์ถึงการมีอยู่ของสาเหตุแรกที่ยิ่งใหญ่นั้นคุณได้ยอมรับความจริงของการมีอยู่และการดำรงอยู่ของผู้สร้าง - พระเจ้า!

ชีวิตมาจากไหน?

แต่การมีอยู่ของชีวิตล่ะ?

ชีวิตมาอยู่ที่นี้ได้อย่างไร? วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน

คนสมัยก่อนที่ฉลาดที่สุดไม่ทราบ่ววิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นในปัจจุบันว่าชีวิตมาจากชีวิตเท่านั้นและแต่ละชนิดจะสืบพันธุ์ตามชนิดของมันเท่านั้น (ปฐมกาล 1:25)

ผลงานของ Tyndall และ Louis Pasteur

ในด้านแบคทีเรียและโปรโตซัวในที่สุดก็ได้แสดงให้เห็นทางวิทยาศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าในหลาย ๆ นาที่ที่ Redi แสดงให้เห็นครั้งแรกกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่

ความก้าวหน้าทั้งหมดของวิทยาศาสตร์การแพทย์และศัลยกรรมในการรักษาและป้องกันโรคของเชื้อโรคนั้นขึ้นอยู่กับความจริงอันยิ่งใหญ่ของกฎแห่งการกำเนิดทางชีวภาพนั้นคือชีวิตจะมาจากชีวิตที่มีมาก่อนเท่านั้น

ไม่มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน ชีวิตไม่สามารถมาจากเรื่องที่ตายแล้ว
ไม่มีความจริงแม้แต่ชิ้นเดียวจากวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายถึงการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยวิธีการอื่นใดนอกจากสิ่งสร้างพิเศษโดยสาเหตุแรกเริ่มแรกที่ยิ่งใหญ่ - พระเจ้า -
ผู้เป็นชีวิตและแหล่งกำเนิดน้ำพุแห่งชีวิตทั้งหมด!

ตอนนี้เป็นที่แน่นอนอย่างยิ่งตามสิ่งที่สามารถรู้ได้จากวิทยาศาสตร์ - ตามที่มีเหตุผล - ว่าต้องมีการสร้างจริงเพื่อสร้างชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต - อินทรีย์จากอนินทรีย์

ชีวิตจากชีวิตเท่านั้น

ไม่มีใครสามารถปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าของฉันได้อย่างมีเหตุผลเว้นแต่เขาจะสามารถอธิบายจุดกำเนิดของชีวิตได้โดยปราศจากพระเจ้าผู้สร้างซึ่งพระองค์เองคือชีวิต!

ดังนั้นพระเจ้าผู้สร้างจึงเริ่มได้รับการเปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์และด้วยเหตุผลในฐานะพระเจ้าที่มีชีวิต - พระเจ้าในผู้ที่มีชีวิตและผู้เดียวที่มอบชีวิตให้กับทุกสิ่งที่มี!

ฉันสามารถไปต่อได้และแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเกี่ยวกับพลังงานและต้นกำเนิดและกฎการอนุรักษ์พลังงานยังพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า "งานเสร็จสิ้นจากรากฐานของโลก" (ฮีบรู 4: 3) การสร้างวัสดุเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น!

จากนั้นให้เรามาดูว่าสาเหตุแรกที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาหรือเป็นเพียงกองกำลังที่ตาบอดโง่เขลาไม่ฉลาด

มีอะไรเหนือกว่าจิตใจคุณไหม?

มองเกี่ยวกับคุณ คุณยอมรับว่าการถ่ายทอดความรู้ไปยังความคิดของคุณ จำกัด อยู่ที่ช่องทางของประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณ

ตอนนี้ฉันถามว่าคุณจะรู้อะไรที่เหนือกว่าจิตใจของคุณหรือไม่?

มองดูดาวเคราะห์ที่ลอยผ่านท้องฟ้า คุณเกิดในความมดงมทั้งหมดยุคของจักรวาล จักรวาลทั้งหมดพร้อมด้วยดวงอาทิตย์เนบิวลาและกาแล็กซี

ใช่พวกมันไม่มีชีวิต พวกไม่มีจิตใจไม่มีปัญญา พวกเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณสามารถ - คิดหาเหตุผลวางแผนและดำเนินแผนการตามความตั้งใจและความตั้งใจส่วนตัว

จิตใจของมนุษย์สามารถรู้คิดหาเหตุผลวางแผนและดำเนินการตามแผนของมันเพื่อปฏิบัติ มันสามารถประดิษฐ์และผลิตเครื่องดนตรี โดยที่มันอาจได้รับความรู้เกี่ยวกับจักรวาลอันกว้างใหญ่หรืออนุภาคที่เล็กที่สุด

ด้วยการพัฒนาจรวดและคอมพิวเตอร์มนุษย์สามารถส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์และนำพวกมันกลับมามีชีวิตได้

เขาสามารถทำให้แม่น้ำไหลย้อนกลับเปลี่ยนพลังแห่งธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และตอนนี้เขาได้เรียนรู้วิธีปลดปล่อยพลังงานของอะตอมและใช้พลังมหาศาลที่มนุษย์สามารถทำลายล้างทุกชีวิตจากโลกได้ในที่สุด

แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่เคยทำได้ เขาไม่สามารถสร้างผลผลิตหรือสร้างสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองได้!

มนุษย์สามารถนำวัสดุที่มีอยู่มาสร้างบ้านได้ รถยนต์แทบจะเป็นสิ่งมีชีวิต แต่ความฉลาดและพลังที่จำเป็นในการคิดค้นและผลิตนั้นเหนือกว่าสิ่งที่ผลิต

สติปัญญาสูงสุด

เพื่อแนะนำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถประดิษฐ์สร้างหรือนำมาเป็นที่ดีกว่าในด้านสติปัญญาและความสามารถต่อตัวคุณและจิตใจของคุณจะเป็นการถูกสติปัญญาของคุณอย่างแน่นอน!

ตอนนี้ฉันขอถามคุณอย่างตรงไปตรงมาคุณเชื่อโดยสุจริตหรือไม่ว่าพลังใด ๆ หรือกำลังที่มีสติปัญญาน้อยกว่าที่คุณคิดไว้

หากคุณไม่เชื่อในพระเจ้าของฉันคุณก็มีทางเลือกเดียวที่จะเชื่อว่าบางสิ่งที้น้อยกว่าสติปัญญาของคุณสร้างคุณขึ้นมา นั่นคือความไม่เชื่อมั่นที่ไร้จุดหมายที่โง่เขลามาเป็นความฉลาดของคุณ! ความเป็นไปได้ที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวคือการยอมรับว่าการมีอยู่ของจิตใจมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าสาเหตุแรกที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือความฉลาดหลักแหลมเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด!

คุณเป็นผู้สร้าง?

สมมติว่าคุณสามารถเพิ่มพลังในการใช้เหตุผลการวางแผนการออกแบบพลังสร้างสรรค์ที่แท้จริงเพื่อให้คุณสามารถแสดงเจตจำนงของคุณได้ทุกที่เพื่อผลิตและนำมาเป็นสิ่งที่คุณควรวางแผนและปรารถนา จากนั้นสมมติว่าคุณรับหน้าที่ออกแบบสร้างแพชชั่นสร้างรูปร่างและตั้งค่าในการเคลื่อนที่ของเอกภพที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์เนบิวลาและกาแลคซีในความงดงามทั้งหมดหน่วยใหญ่ ๆ เหล่านี้แต่ละหน่วยมีการก่อสร้างที่ซับซ้อนและซับซ้อนเช่นเดียวกับที่มีอยู่ จักรวาลบนดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งคุณจะวางแผนและสร้างสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบที่มีอยู่บนโลกใบนี้ - และฉันไม่ได้หมายถึงการสืบพันธุ์เพราะจะไม่มีจักรวาลปัจจุบันให้ลอกเลียนแบบ จะมีโลกภายในโลกจนถึงอนุภาคขนาดเล็กที่สุดของสสารที่เรามองไม่เห็นด้วยความช่วยเหลือของกล้องจุลทรรศน์ที่ทรงพลังที่สุด

คุณคิดว่าจิตใจของคุณจะเท่ากับภาระหน้าที่หรือไม่?

เพียงแค่มองและคิด

ถ้าอย่างนั้นมันมีเหตุผลหรือไม่ที่จะเชื่อว่าพลังหรือกำลังใด ๆ ที่ขาดแม้กระทั่งสติปัญญาของมนุษย์สามารถวางแผนออกแบบสร้างก่อร่างสร้างรูปแบบประกอบเข้าด้วยกันและกำหนดให้เกิดการเคลื่อนไหวของจักรวาลที่น่ากลัวที่เราเห็นได้?

จากนั้นสาเหตุใหญ่อันดับแรกที่สร้างสสารจึงถูกเปิดเผยว่าเป็นความฉลาดหลักแหลมและสถาปัตยกรรมของจักรวาล!

มหัศจรรย์แห่งอาหารที่มีชีวิต

แต่ฉันพูดอีกครั้งมองเกี่ยวกับคุณ!

นี่คือมนุษย์บน โลกนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบบางอย่างของสสาร - สิ่งมีชีวิตอินทรีย์วัตถุ องค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้ต้องได้รับการจัดหาและเติมเต็มผ่านอาหารน้ำและอากาศ

ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีความเฉลียวฉลาดและวิทยาศาสตร์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการสามารถผลิตอาหารได้!

นั่นคือเขาไม่สามารถนำสสารอนินทรีย์ธรรมดาไปเปลี่ยนเป็นสารมีชีวิตที่เราเรียกว่าอาหารได้ แต่พลังอำนาจความฉลาดหรือการกระทำบางอย่างในบางครั้งก็เริ่มกระบวนการดำเนินต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการที่ขอดเยี่ยมเกินกว่าที่มนุษย์จะประดิษฐ์หรือผลิตผลได้

ดังนั้นจึงมีหญ้าขึ้นจากพื้นดินผักใบเขียวผักอื่น ๆ เถาวัลย์และต้นไม้ที่ให้ผล - แต่ละชนิดมีเมล็ดในตัวเองโดยแต่ละเมล็ดจะแพร่พันธุ์ตามชนิดของมัน - และมันดีมาก

แต่เมื่อเมล็ดข้าวสาลีขนาดเล็กที่นำอัสจรรยู่ปลูกลงในพื้นดินพืชจะพัฒนาและงอกขึ้นเหนือพื้นดินและในบางลักษณะที่ขอดเยี่ยมเกินกว่าที่จิตใจของมนุษย์จะเข้าใจหรือเลียนแบบได้องค์ประกอบที่มาจากพื้นดินจะถูกนำมาใช้ โดยเชื้อโรคที่มีชีวิตในเมล็ดข้าวสาลีและเมล็ดข้าวสาลีใหม่ก็ปรากฏขึ้น

ในระหว่างกระบวนการนี้เหล็กอนินทรีย์และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ละลายอยู่ในพื้นดินมาเข้าไปในรากและอุมเข้าไปในเมล็ดข้าวสาลีใหม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งสามารถดูดซึมเป็นอาหารได้

และกระบวนการที่นำอัสจรรยู่แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในการเจริญเติบโตจากเมล็ดพืชผักผลไม้และอาหารทั้งหมด เมื่อเรากินเนื้อสัตว์เราเป็นเพียงการบริโภคมือสองพืชที่สัตว์กิน

มนุษย์ที่มีวิพาทกรรมที่โอ้อวดสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคของเขาซึ่งมีอัจฉริยะดำเนินการประดิษฐ์ทั้งหมดของเขาขาดความเฉลียวฉลาดและพลังในการผลิตเมล็ดข้าวสาลีหรือเปลี่ยนอนินทรีย์เป็นอาหารที่มีชีวิต

แล้วเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ว่าจะกล่าวว่าการกำลังหรืออำนาจมีอยู่โดยไม่มีสติปัญญาซึ่งสามารถผลิตอาหารมหัศจรรย์ที่มีชีวิตนี้ได้?

สติปัญญาที่ยิ่งใหญ่กว่าการออกแบบสร้างและจัดหานุษย์ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่หรือ?

ความฉลาดของมนุษย์เทียบกับพระเจ้า

แต่ตอนนี้เรามารเปรียบเทียบสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของมนุษย์กับพระเจ้าผู้ทรงนำสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้มาสู่การเป็นอยู่และทำให้มันทำงานต่อไป

เมล็ดข้าวสาลีของพระเจ้าทำให้งอกขึ้นมาจากพื้นดินเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบ
แต่เช่นเดียวกับของประทานที่สมบูรณ์แบบอื่น ๆ
จากพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้ให้คุณค่ากับความสมบูรณ์แบบอันหาค่ามิได้ของ
พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้และพยายามที่จะปรับปรุงงานฝีมือของพระเจ้าบิดเป็นมลพิษและทำให้มันเป็นมลทิน!
พระหัตถ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าทุกคนไม่เคยสัมผัสดูเหมือนว่าเขาถูกรุมเร้าอารมณ์เสียและส
กปรก!

และข้าวสาลีที่ยากจนไร้ที่พึ่งก็ไม่มีข้อยกเว้น!
เข้าไปในโรงงานผลิตแป้งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นไปมีข้าวสาลีที่ดีต่อสุขภาพหลายล้านบุชเซล
ใช้โรงกลั่นน้ำตาลทำแบบเดียวกันกับน้ำตาล
และอาหารเกือบทั้งหมดในตลาดสำหรับการบริโภคของมนุษย์ในปัจจุบันได้ผ่านโรงงานของมนุษย์และได้รั
บความทุกข์ทรมานจากกระบวนการของมนุษย์จนกระทั่งพวกมันถูกทำลายไปหมดคุณสมบัติที่ให้ประโยชน์
ต่อสุขภาพและเปลี่ยนจากอาหารเป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ช้า!
และอาหารที่ไม่มีอาหารเหล่านี้ซึ่งมนุษย์ได้ดัดแปลงความปรารถนาเพื่อผลกำไรได้ก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่า
งกายมนุษย์ซึ่งบรรพบุรุษของเราในไม่กี่ชั่วอายุคนไม่เคยได้ยินมาก่อน!

ผลลัพธ์: มนุษย์ในปัจจุบันเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรด้วยโรคหัวใจล้มเหลวคนอื่น ๆ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ประชากรเป็นโรคไขข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบเบาหวาน โรคไต โรคโลหิตจางหัวใจขาดเลือดและโรคอื่น ๆ
อีกมากมาย เราตอบสนองต่อโฆษณาแปรงสีฟันและยาสีฟันและแปรงฟันอย่างเอาจริง
แต่ฟันของเรายังคงผุและเราสูญเสียไปตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากขาดแคลเซียมและฟลูออรีนในอาหารของเร
า

ซึ่งมีสติปัญญาสูงกว่า -
ของพระเจ้าที่ให้ทุกความต้องการที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตหรือของมนุษย์ที่ละโมภใจง่ายปฏิเสธพ
ระเจ้าที่หวังผลกำไรที่มากขึ้นและความฟุ่มเฟือยสำหรับตัวเองได้ปล้นอาหารที่พระเจ้า
สร้างและให้คุณค่าด้านสุขภาพและการสร้างร่างกายแก่เราหรือไม่?

ไม่มีช่างทำนาฬิกา

ฉันต้องการนาฬิกาที่เที่ยงตรงพร้อมหน้าปัดธรรมดาสำหรับการถ่ายทอดเวลา
สิ่งเดียวที่เติมเต็มความต้องการคือนาฬิการางรถไฟ

ฉันมีนาฬิการางรถไฟที่ดีที่สุดเรือนหนึ่งซึ่งเป็นนาฬิกาอัญมณี 23 เม็ด

แต่ไม่ได้รักษาเวลาที่สมบูรณ์แบบ

สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งมันต้องปรับครั้งที่สองหรือสองครั้งถ้ามันต้องการให้แน่ใจว่าแม่นยำถึงวินาที มันตั้งค่าตามนาฬิกาหลักของเมืองของมัน (หรือเมืองใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา)

ซึ่งมักพบได้ที่สำนักงานสหภาพตะวันตก แต่ถึงกระนั้นนาฬิกานี้ก็ไม่สามารถรักษาเวลาที่สมบูรณ์แบบได้ สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งจะต้องมีการปรับนาฬิกาต้นแบบของประเทศโดยโทรเลขหนึ่งหรือสองครั้ง โดย โทรเลขจากหอดูดาวนาวิวอชิงตันดีซีที่หอดูดาวนาวิวเป็นนาฬิกาต้นแบบของสหรัฐอเมริกา แต่นาฬิกาต้นแบบที่ยิ่งใหญ่นี้ ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน ก็เช่นกันต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขเป็นครั้งคราว

ไขมันถูกแก้ไขโดยนาฬิกาหลักของจักรวาล - ขึ้นบนท้องฟ้า - โดยนักดาราศาสตร์!

ที่นั่นในสวรรค์คือนาฬิกาต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยทำผิดพลาด - อยู่ตลอดเวลา -

ไม่เคยหลุดแม้แต่เสี้ยววินาที - ร่างของสวรรค์ที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้า!

ตอนนี้คุณครับ - เพื่อนที่สงสัยของฉัน! ถ้าฉันแสดงนาฬิกาแรงจลน์ไฟอัญมณี 23

อันที่มีความเที่ยงตรงสูงของฉันและบอกคุณว่ามันไม่ได้ผลิตในโรงงาน -

อันที่จริงมันไม่ได้ถูกออกแบบวางแผนวางร่วมกัน โดยช่างทำนาฬิกาใด ๆ เลย -

มันเป็นเพียงการจัดเรียงที่เกิดขึ้น -

แร่เหล็กเพิ่งนำตัวเองขึ้นมาจากพื้นดินกลั่นตัวเองก่อตัวและสร้างรูปร่างให้เป็นพื้นเฟืองและล้อเล็ก ๆ

ที่ละเอียดอ่อนและชิ้นส่วนอื่น ๆ ซิลิกอนเพิ่งมาจากข้อตกลงของมันเองจากโลกและเปลี่ยนเป็นผลึกแก้ว

ตัวเรือนทองเพิ่งกลั่นตัวเองขึ้นรูป; พื้นเฟืองและล้อและคะแนนของชิ้นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ

ที่เพิ่งประกอบเข้าด้วยกันในกรณีนั้นทำให้ตัวเองเป็นแผลและเริ่มวิ่งและรักษาเวลาที่เกือบสมบูรณ์แบบเอาต์

ถ้าฉันจะพยายามบอกอะไรแบบนั้นคุณจะบอกฉันว่า 'มันบ้าหรือคนโง่คุณจะไม่?'

แน่นอน!

คุณทราบดีว่าการมีอยู่ของนาฬิกาเรือนนั้นเป็นหลักฐานเชิงเหตุผลและเชิงบวกของการมีอยู่ของช่างทำนาฬิกาหรือช่างทำนาฬิกาที่คิดออกทั้งหมดวางแผนสร้างขึ้นรูปเป็นรูปเป็นร่างประกอบเข้าด้วยกันและเริ่มทำงาน

นาฬิกาต้นแบบของจักรวาล

แต่คุณเป็นคนใจระแวง -

คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่นาฬิกาต้นแบบของจักรวาลซึ่งไม่เคยพลาดแม้แต่วินาทีเดียว -

นาฬิกาที่สมบูรณ์แบบที่เราต้องตั้งค่านาฬิกาที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดของเราอยู่ตลอดเวลาและคุณบอกฉัน

"นั่นเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีช่างซ่อมนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคิดและวางแผนจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ นำมันมาสู่ความ เป็นจริงตั้งดาวและดาวเคราะห์แต่ละดวงในสถานที่ที่แน่นอน"

ของตัวเองและเริ่มต้นร่างสวรรค์มากมายที่เคลื่อนผ่านอวกาศ
แต่ละวงโคจรในวงโคจรที่กำหนดด้วยความแม่นยำอย่างเป็นระเบียบไม่มันแค่สร้างตัวเองรวมตัวกันพันแผล
และเริ่มวิ่งเองไม่มีปัญญา - ไม่มีการวางแผน - ไม่มีการสร้าง - ไม่มีพระเจ้า!

คุณพูดกับฉันใหม่?

ถ้าคุณทำได้ฉันตอบว่าฉันไม่เคารพความฉลาดของคุณ และพระเจ้าที่ฉันรับทราบตอบคุณ
"ความชั่วร้ายได้กล่าวในใจของเขาว่าไม่มีพระเจ้า!" (สดุดี. 14: 1; 53: 1.)

หากคุณสามารถมองเกี่ยวกับตัวคุณและสังเกตว่าการวางแผนและการดำเนินการอย่างชาญฉลาดนั้นเป็นทุก
กสิ่งในธรรมชาติและในชีวิตพืชและสัตว์ -

ทุกสิ่งที่เราเห็นยกเว้นงานฝีมืออันงดงามของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และก่อกมลพิชด้วยมือที่เงอะงะของพระ
เจ้าที่เพิกเฉย - และ - ปฏิเสธมนุษย์ -

แล้วบอกว่าคุณสงสัยในการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้สร้างที่ชาญฉลาดรอบรู้รอบรู้และทรงพลังทั้งหมดดังนั้น
ฉันไม่มีความเชื่อมากนักไม่ว่าจะในกระบวนการที่มีเหตุผลของคุณหรือความจริงใจของคุณในฐานะผู้แสวงห
าความจริง!

ตอนที่ 2 หลักฐานเจ็ดประการของพระเจ้ามีอยู่จริง

นี่คือทศวรรษที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมด!

ไม่เคยมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่าที่จะตอบคำถามที่ว่า "พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ"

ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าและนักวิวัฒนาการถือว่าเขาไม่ได้! คริสตจักรคริสเตียนบางคนถือว่าเขาทำ!

ถึงเวลาเลิกทะเลาะ! ได้เวลาพิสูจน์แล้ว!

มีความหลงผิดที่เกาะกินจิตใจของผู้คนในปัจจุบันมากกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์

มันทำให้พวกเขาแวงไปแวงมาหลอกลวงพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นทาสที่แท้จริง เป็นแนวคิดของ

"ไม่มีพระเจ้า"

เซอร์จูเลียนฮักซลีย์หลานชายของนักวิวัฒนาการที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า:

"ไม่มีความต้องการหรือที่ว่างสำหรับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่สามารถส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ในรูปแบบ

บวิวัฒนาการทางความคิดได้อีกต่อไปโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้น แต่ก็มีวิวัฒนาการเช่นนั้น

สัตว์และพืชทั้งหมดที่อาศัยอยู่รวมถึงตัวมนุษย์จิตใจและจิตวิญญาณตลอดจนสมองและร่างกายของเรา"

"ไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดเรื่องพระเจ้าอีกต่อไป" หรือไม่? พระคัมภีร์เป็นเพียงชุดนิทานฮิบรูหรือพระคำ
ที่มีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของพระเจ้าผู้สร้างที่ชาญฉลาดและรอบรู้?

คำถามเหล่านี้ต้องการคำตอบ

ชีวิตของคุณชีวิตของคนที่คุณรักและอนาคตของโลกนี้แขวนอยู่ในความสมดุล

หลักฐานหมายเลขหนึ่ง

ต้องการให้ "คริสเตียน" กลัวหรือกลัวตำราวิทยาศาสตร์หรือไม่?

พระคัมภีร์ไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมด โดยสิ้นเชิงหรือไม่?

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทำให้คริสเตียนหมดหนทางที่จะคืนดีกับความเชื่อของเขากับ "ยุคที่รู้แจ้ง" ที่เขามีชีวิตอยู่หรือไม่?

ข้อพิสูจน์เชิงบวกประการแรกของการดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นกว้างมากและครอบคลุมทั้งหมดมีความหลากหลายมากจนแทบไม่ต้องขีดข่วนพื้นผิวในหนังสือเล่มนี้

อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีใดที่จะพิสูจน์ข้อพิสูจน์นี้ได้ชัดเจนไปกว่าการอ้างจากหนังสือเรียนของวิทยาลัยทั่วไปซึ่งทั้งบันทึกในพระคัมภีร์ ในเนื้อหาคำนำผู้เขียนเสนอคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับที่มาของโลก:

“กาแลคซีของเราเองซึ่งเราจำได้ว่าเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของจักรวาลอาจมีอยู่เป็นล้านล้านปี

"แต่มีความคืบหน้าบางอย่างในการพยายามอธิบายว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อใดการศึกษาระบบสุริยะทำให้เราได้เบาะแสอย่างน้อยที่มากที่สุดของส่วนนั้นของจักรวาลที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา - โลก.

"คำอธิบายที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันเรียกว่า Hypothesis of Dynamic Encounter

ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี 1900 โดย TC Chamberlain และ FR Moulton

จากมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวโดยย่อแสดงให้เห็นว่าระบบสุริยะของเรากำเนิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าไปใกล้โดยดาวดวงใหญ่ดวงอื่น

หลังจากผ่านการทำงานของกฎแห่งความโน้มถ่วงได้แยกตัวออกจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีมวลก๊าซถูกเป็นไฟมวลเด็กกำพร้าจากดวงอาทิตย์แม่ค่อยๆเย็นลงและตกผลึกจนกลายเป็นนิวเคลียสของดาวเคราะห์เหล่านี้ยังคงหมุนรอบดวงอาทิตย์ วงโคจรของพวกมัน โดยแรงดึงดูดของร่างกายแม่

"วิวัฒนาการของโลกจนถึงสถานะปัจจุบันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป"

แม้ว่าจะล้าสมัยในบางประการ แต่ฉันก็อ้างคำแถลงนี้อย่างครบถ้วนด้วยเหตุผลพิเศษ

ลองย้อนกลับไปวิเคราะห์สิ่งที่เราเพิ่งอ่านอย่างละเอียด

คาดเดากับหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง

สังเกตคำที่เป็นตัวเอียงอย่างระมัดระวังในไบเบิลที่ฉันเพิ่งอ่าน เรามีคำเหล่านี้ในประโยคเปิดใจว่า "น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างพยายามอธิบายอย่างน้อยก็มีเงื่อนไขคำอธิบายที่ยอมรับกันทั่วไปสมมติฐานและมันก็ชี้ให้เห็น"

ช่างเป็นของสะสม! ต่อไปนี้เป็น "ความพยายาม" มากมายที่จะอธิบาย "ความคืบหน้าบางอย่าง" ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็น "เงื่อนไข" และ "ข้อเสนอแนะ" ของ "สมมติฐาน" - คำที่แปลว่า "เราเดา"

จากนั้นด้วยถ้อยคำที่ระมัดระวัง โดยเริ่มจาก "ความเป็นไปได้" และ "บางที" หนังสือเล่มนี้เริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ชัดเจนซึ่งมีการกล่าวกันว่าเกิดขึ้น

แต่ลองวิเคราะห์เพิ่มเติม ไปที่ลำดับของต้นไม้ซึ่งเป็นหลักฐานแรกที่สำคัญมากเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้า

ในช่วงแรกนักเขียนแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความพยายามมากมายในการอธิบายเบาะแสและการคาดเดา แต่ก็ยอมรับการมีอยู่ของระบบสุริยะของเรา "ดวงอาทิตย์" ดาวดวงใหญ่ดวงอื่น "การทำงานของกฎแห่งความโน้มถ่วง" ยิ่งใหญ่ "มวลของก๊าซเผา" และยอมรับว่าก๊าซเหล่านี้ "ค่อยๆเย็นลง"

พวกเขาอ้างถึงว่าก๊าซเหล่านี้ "ตกผลึก" ได้อย่างไรและจากนั้นก็ยังคง "หมุนรอบดวงอาทิตย์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของร่างกายแม่"

ช่างเป็นอะไรที่ยอดเยียมมาก! ที่นี้เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ทำให้ทนายจินตนาการอันยิ่งใหญ่ไร้ขีด จำกัด - หิ้งจักรวาล

นี่คือระบบสุริยะทั้งหมดดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่การทำงานของกฎหมายที่แน่นอนแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้

นี่คือการปะทะกันระหว่างร่างกายของดวงดาวขนาดมหึมาและน่าทึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดการก่อตัวของระบบสุริยะในปัจจุบันของเรา

ต้องยอมรับกฎหมายที่มีอยู่

คิดเกี่ยวกับมัน!

กฎหมายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงพลังงานการเคลื่อนที่การหมุนของวัตถุดวงดาวกฎแห่งแรงโน้มถ่วงหลักการของ isostasy ซึ่งเรียกร่องให้ทุก ๆ

วงโคจรต้องค่อยๆสันนิษฐานและรักษารูปร่างที่ใกล้เคียงและมากมาย กฎหมายอื่น ๆ

ที่กล่าวถึงมากเกินไปโดยสิ้นเชิง – เป็นที่ยอมรับว่ามีอยู่จริง

กลับไปลำดับที่แท้จริงของต้นไม้ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหน?

เป็นความพยายามที่จะอธิบายการมีอยู่ของระบบสุริยะปัจจุบันของเราหรือไม่? ไม่ตัดสินใจ

นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์บอกเราว่าระบบสุริยะของเราเป็นเพียงระบบเดียวในกาแลคซีใหญ่ของเราที่เรียกว่า "ทางช้างเผือก"

อย่างไรก็ตามแม้กาแลคซีของเราจะเป็นเพียงหนึ่งในกาแลคซีมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งก่อตัวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่กว้างใหญ่ไร้ขีด จำกัด ของจักรวาล

นักดาราศาสตร์รับรองกับเราว่าดาวเคราะห์ของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์ที่มีอัตราอันดับสามในระบบสุริยะชั้นสองซึ่งสูญหายไปในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะไร้ขีด จำกัด

คุณเริ่มเข้าใจ? ดาวดวงหนึ่งเข้าใกล้อีกดวงหนึ่งโดยกฎหมายอะไร?
ความร้อนค่อยๆเย็นลงโดยกฎหมายอะไร? "แรงดึงดูด" คืออะไร? การดำรงอยู่ของ "กฎแห่งความโน้มถ่วง"
คืออะไร?

ใช่แล้ว

ในการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบในคำแถลงของสมมติฐานล่วงหน้าบางอย่างที่ก้าวหน้าขึ้นคุณจะ
เริ่มเห็นว่าในทุกกรณีผู้เขียนได้เริ่มต้นด้วยจักรวาลที่เป็นระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่ห้ก้างไม่ได้

ไม่สำคัญกำลัง, พลังงาน, กฎหมาย, วิวัฒนาการ?

วิวัฒนาการมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายว่าโลกเกิดมาได้อย่างไร - มนุษย์มาเป็นอย่างไร
เป็นความพยายามของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าที่จะอธิบายคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดที่ไม่มีผู้สร้าง -
โดยปราศจากสติปัญญา!

แต่พวกเขาจะเริ่มต้นที่ไหน? ไม่มีคำอธิบายใด ๆ ว่าเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไร - หากไม่มีผู้สร้าง!
ไม่ได้มีคำอธิบายใด ๆ ว่ากฎหมายเกิดขึ้นได้อย่างไร - หรืออะไรทำให้พวกเขาได้ผล ไม่มีคำอธิบายใด ๆ
ว่าสสารแรงพลังงานกฎต่างๆเช่นแรงโน้มถ่วงและความเฉื่อยพัฒนาขึ้นได้อย่างไร โดยไม่มีผู้สร้าง

ในการอธิบายคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดใด ๆ
เราต้องอธิบายต้นกำเนิดของสสารแรงพลังงานแรงโน้มถ่วงความเฉื่อยและกฎอื่น ๆ ตลอดจนถึงที่มาของชีวิต

แต่นักวิวัฒนาการเริ่มต้นด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นและมีอยู่
ดังนั้นในความเป็นจริงนักวิวัฒนาการยอมรับการสร้างก่อนที่คำอธิบายของพวกเขาจะเริ่มขึ้นจริง!
ดังนั้นพวกเขาจึงถูกบังคับให้ยอมรับการมีอยู่ก่อนของผู้สร้าง -
เพราะพวกเขาเริ่มต้นทฤษฎีและคำอธิบายด้วยผลงานการสร้างของเขาเหล่านี้ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นแล้ว!
พวกเขาเริ่มต้นด้วยเรื่องและกฎหมายที่สร้างและมีอยู่แล้ว!

การดำรงอยู่ของกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถเพิกถอนได้มองไม่เห็นและยังใช้งาน
ได้ต้องการการดำรงอยู่ของผู้บัญญัติกฎหมายที่ยิ่งใหญ่

"มีผู้รักษากฎหมายคนหนึ่งที่สามารถช่วยและทำลาย ..." (ยากอบ 4:12)

ผู้บัญญัติกฎหมายนั้นคือพระเจ้า!

หลักฐานหมายเลขสอง

ก่อนที่จะเห็นข้อพิสูจน์ที่น่าทึ่งและหักล้างไม่ได้ต่อไปนี้สิ่งแรกจำเป็นที่จะต้องระบุความหมายของคำว่า
"วิวัฒนาการ" อย่างง่ายๆ แน่ใจว่ามีกระบวนการมากมายที่เรียกว่า "วิวัฒนาการ"

กระบวนการพัฒนาคนตรีจากแบบง่ายไปจนถึงซับซ้อนนั้นเป็นกระบวนการ "วิวัฒนาการ" ตามที่เป็นจริงในสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีทั้งหมด
สิ่งนี้อาจทำให้หลายคนคิดว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นจริงในวัสดุอินทรีย์ที่มีชีวิต

นี่คือแนวคิดที่ระบุไว้อย่างหนึ่ง:

"วิวัฒนาการคือการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากสภาพที่เรียบง่ายและไม่เป็นระเบียบของสสารเบื้องต้นไปจนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนของจักรวาลทางกายภาพและในทำนองเดียวกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตอินทรีย์บนโลกที่อยู่อาศัยการค่อยๆ ลี้ออกและแตกแขนงออกไปสู่สิ่งต่างๆ ทั้งหมด
รูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบกันเป็นอาณาจักรของสัตว์และพืช "

วิวัฒนาการมีทฤษฎีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตอินทรีย์ - มีชีวิตที่จะเริ่มต้นอยู่แล้ว
ตอนนี้ไม่ได้แสดงหรือไม่เคยปรากฏและจะไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าชีวิตของตัวเองมาอยู่ที่ใด

ทฤษฎีวิวัฒนาการ (คำว่า "ทฤษฎี" หมายถึง "เราคิด")
กล่าวง่ายๆ ว่ารูปแบบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เรารู้จักในปัจจุบันรวมทั้งมนุษยชาติได้ค่อยๆ พัฒนาจากรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดไปสู่สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนสลับซับซ้อนพึ่งพากันที่เราเห็นเกี่ยวกับ
พวกเราในปัจจุบันแต่ละคนผลิตซ้ำตามชนิดของมันเอง

วิวัฒนาการสันนิษฐานว่าชีวิตมีวิวัฒนาการใน "กระบวนการที่ละน้อย" โดย "กองกำลังประจำถิ่น"
ไปสู่ความซับซ้อนของชีวิตที่เราเห็นเกี่ยวกับเราในปัจจุบัน

และในทันทีที่ลำดับพื้นฐานของต้นไม้แห่งความคิดเชิงวิวัฒนาการทั้งหมดเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า!

นักวิวัฒนาการนักพันธุศาสตร์นักชีววิทยานักวิทยาศาสตร์ในสาขาใด ๆ
ที่ไม่เคยมีใครสามารถแสดงให้เห็นได้หรือเสนอหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าสิ่งไม่มีชีวิตสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้

เป็นความจริงที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการบางอย่างที่กล่าวกันว่า "เซลล์ที่ตายแล้ว" ได้รับการ "ฟื้นขึ้นมา" และนำกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยสารประกอบทางเคมีบางชนิด ในการทดลองอื่น ๆ
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอย่างขยันขันแข็งในการผลิตสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่ากรดอะมิโน
อย่างไรก็ตามนี่เป็นวิธีที่ห่างไกลจาก "การสร้างที่เกิดขึ้นเอง"

ช่องว่างระหว่างชีวิตและความตาย

มีช่องว่างที่กว้างอ้าปากค้างหาวยแยกระหว่างชีวิตและความตาย
ช่องว่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตนั้นกว้างมากจนผ่านไม่ได้และไม่อาจหยั่งรู้ได้โดยมนุษย์

ย่นักวิวัฒนาการสามารถ "คาดเดา" และคาดเดาได้โดยเสนอ "ทฤษฎี"
ที่คลุมเครือไม่มีตัวตนและคลุมเครือว่าชีวิตเป็นอย่างไรในครั้งแรก "อาจจะ" เริ่มขึ้น โดยบังเอิญ!
และโดยกองกำลังประจำถิ่นยกเว้นการมีอยู่ของผู้สร้างอัจฉริยะทั้งหมด!

อย่างไรก็ตามในทางกลับกันมีกฎแห่งวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและพิสูจน์ได้ซึ่งประกอบด้วยข้อพิสูจน์หลัก
ประการที่สองของการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ให้ชีวิต

นั่นคือกฎของการกำเนิดทางชีวภาพ!

"ชีวภาพ" หมายถึงชีวิต! "ปฐมกาล" หมายถึงการเริ่มต้น
ดังนั้นกฎหมายนี้จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิต
กฎหมายนี้กล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นกฎที่แน่นอนว่าชีวิตมาจากชีวิตเท่านั้น
สิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถให้กำเนิดให้กำเนิดหรือผลิตสิ่งมีชีวิตได้

อาจไม่มีกฎหมายใดที่เป็นที่รู้จักของวิทยาศาสตร์ที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างมั่นคงและง่ายดายไปกว่า
กฎแห่งการกำเนิดทางชีวภาพ

การดำรงอยู่ของชีวิตต้องการผู้ให้ชีวิต!

พระเจ้าตรัสตามหลักความเชื่อว่า "และพระเจ้า [นิรันดร์]
พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์จากผงธุลีดินและสุดลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปในจมูกของเขาและมนุษย์ก็กลายเป็นวิญญาณ
ที่มีชีวิต" (ปฐมกาล 2: 7)

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้มีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้เองผู้ที่มีชีวิตคือผู้ที่มีชีวิตอยู่ก่อนทุกสิ่งมอบคุณชีวิตให้มนุษย์
คนแรกและตั้งอยู่ในมนุษย์สัตว์และพืชทั้งหมดตามลักษณะวัฏจักรของชีวิตซึ่งทำให้พวกเขามีชีวิต
ทำซ้ำตามกฎหมายกำหนด พระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่!

หลักฐานหมายเลขสาม

ข้อพิสูจน์ที่น่าทึ่งมากมายเหล่านี้เกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ "ทับซ้อนกัน"

นั่นคือแต่ละระดับมีความสัมพันธ์กับอีกระดับหนึ่ง

หลักฐานสำคัญประการที่สามของพระเจ้าสามารถระบุได้ค่อนข้างง่ายจากไบเบิลที่มองเห็นใน
หลักฐานหมายเลขหนึ่ง

คุณสังเกตเห็นว่านักวิวัฒนาการพยายามที่จะพิสูจน์ทฤษฎีของพวกเขาโดยพยายามเริ่มต้นด้วยจักรวาล
ที่เป็นระเบียบและการดำรงอยู่ของสสารเสมอ สังเกตสิ่งที่เรียกว่า ทฤษฎีวิวัฒนาการ
เริ่มต้นด้วยสสารกฎหมายและชีวิตที่ "เรียบง่าย"

สสารคืออะไร? สสารใช้พื้นที่และมีน้ำหนัก
ไม่จำเป็นต้องเห็นเสมอไปเนื่องจากก๊าซบางชนิดและแม้แต่อากาศที่คุณหายใจก็จัดอยู่ในประเภท "สสาร"
เช่นกัน

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงกฎของ "การอนุรักษ์สสาร"
อย่างไรก็ตามจากการค้นพบทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และหลังจากการทดลองของมาดามคูรีกับเรเดียม นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีการ "แตกตัว" ในสสารจำนวนหนึ่ง

การเสื่อมสภาพของยูเรเนียมนี้เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์! ยูเรเนียม (U238)
ค่อยๆแตกตัวโดยผ่านขั้นตอนกลางหลายขั้นตอนเป็นตะกั่ว (Pb206)
ยูเรเนียมอย่างที่คุณอาจทราบกันดีว่าเป็นกัมมันตภาพรังสีและให้พลังงานออกมาในรูปของรังสี

สารกัมมันตภาพรังสีนี้จะสลายตัวกลายเป็นตะกั่ว ไม่มีการพิสูจน์ว่ามียูเรเนียมชนิดใหม่เข้ามาในปัจจุบัน!
ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์จึงยืนยันอย่างมั่นคงว่าไม่มีอดีตนิรันดร์ของเรื่อง!

สสารต้องมีอยู่ในบางครั้ง มันจะต้องมีการสร้างขึ้นในบางครั้ง

ดังนั้นการสร้างการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ เรียกร้องและต้องการผู้สร้างอย่างแน่นอน
สิ่งที่ต้องใช้เครื่องขง สิ่งที่ผลิตต้องมีผู้ผลิต

ดังนั้นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ประการที่สามคือการสร้างนั้นต้องการผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่

หลักฐานหมายเลขสี่

ผู้ที่ถูกอ้างถึงในบุคคลแรกว่าเป็นพระเจ้ากล่าวว่า
"ขอให้แผ่นดินโลกเกิดสิ่งมีชีวิตตามชนิดของมัน วัวสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์โลกตามชนิดของมัน
และก็เป็นเช่นนั้นและพระเจ้าทรงสร้าง
สัตว์โลกตามชนิดของมันและสัตว์เลื้อยตามชนิดของมันและทุกสิ่งที่คืบคลานมาบนโลกตามชนิดของมัน
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี" (ปฐมกาล 1: 24-25)

นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะแสดงรูปแบบวิวัฒนาการ โดย "ตัวอ่อนเปรียบเทียบ"
โดยการศึกษาการคัดเลือกพันธุ์พันธุศาสตร์และชีววิทยาด้านอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามหากไม่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาลที่จำเป็นในการขีดข่วนพื้นผิวของวัตถุในวงกว้างเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวได้ว่ามีกฎหมายที่แน่นอนหักล้างไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งห้ามการกระโดดจากชนิดหนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิง!

ความหลากหลายไม่ใช่ประเภท

มีหลายร้อยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันในสุนัขชนิดนี้และในขณะที่อาจมีสุนัขตัวเล็กตัวเล็ก ๆ เช่นเม็กซิกันชีวาและสุนัขตัวใหญ่เช่นเซนต์เบอร์นาร์ด์หรือเกรทเดน แต่พวกมันก็ยังเป็นสุนัขอยู่! พวกเขาไม่ใช่แมวหรือม้าและไม่ได้เริ่มแสดงแนวโน้มที่ละน้อยในการพัฒนาไปสู่สัตว์ชนิดอื่น พวกเขาทั้งหมดเป็นประเภทเดียวกัน

การเปรียบเทียบตัวอ่อนพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของเอ็มบริโอของปลาโพลีวูกและมนุษย์มีลักษณะเหมือนกันมาก นี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอน แต่ในขณะที่มันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยสำหรับกรณีของวิวัฒนาการ แต่สิ่งนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้า นักวิทยาศาสตร์ทำทฤษฎีที่จะพยายามทำให้เอ็มบริโอของปลากลายเป็นพอลีวูกคนหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลา ชนิดเดียวกันที่วางไข่ตั้งแต่แรก

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒนาการของพวกเขาโดย "การผสมพันธุ์แบบคัดเลือก" และการศึกษาใน "การกลายพันธุ์"

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์วิวัฒนาการ!

พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของกฎหมายที่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่ควบคุมการสืบพันธุ์ของชีวิตสัตว์และพืชทั้งหมดและกฎหมายเหล่านั้นทำงานภายในขอบเขตที่จำกัด บางอย่างซึ่งไม่สามารถก้าวข้ามหรือทำลายได้

ในขณะที่เราสามารถเพาะพันธุ์และปลูกพันธุ์ใหม่ ๆ ได้ในปัจจุบัน แต่พวกมันก็ยังคงเป็นพันธุ์เดียวกันและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่โดยสิ้นเชิง

เกษตรกรที่ทำงานในไร่ของเขาเลี้ยงข้าวโพดข้าวสาลีหรือพืชผลอื่น ๆ รู้ข้อพิสูจน์พื้นฐานบางประการของการคัดเลือกพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับหนูตะเภาหรือสัตว์อื่น ๆ

ในห้องปฏิบัติการสามารถจัดรูปแบบที่แน่นอนว่ายีนและโครโมโซมจะทำปฏิกิริยาอย่างไรในการผสมข้ามสายพันธุ์ของสัตว์บางชนิดตามสีและลักษณะต่างๆ

พวกเขาสามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าลูกหลานจะมีลักษณะอย่างไร อีกครั้งสิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรนอกจากแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสร้างกฎเหล่านี้และผู้ที่กำลังจูนพวกเขาด้วยความจริงที่พระเจ้าตรัสว่าปล่อยให้โลกเกิด "ตามแบบของมัน" และได้บังคับใช้และรักษากฎหมายนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือเป็นข้อพิสูจน์หลักประการที่สี่ของการดำรงอยู่ของพระเจ้า

ในการพยายามจัดเรียงโครงกระดูกของลิงอูรังอุตังลิงชิมแปนซีลิงกอริลลาและมนุษย์นักวิวัฒนาการยืนยันทันทีกับเราว่ามีรูปแบบที่แน่นอนที่แสดงว่าทั้งหมดมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน

นี่เป็นการเข้าใจผิดอย่างแท้จริง!

และอีกครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงหลักฐานที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า
ไม่ได้พิสูจน์กระบวนการวิวัฒนาการ แต่พิสูจน์ได้ว่าถ้ามนุษย์เต็มใจที่จะมองข้อเท็จจริง
ความคล้ายคลึงกันของการออกแบบ แสดงให้เห็นว่า "สถาปนิก"

คนเดียวกันมีแผนและการออกแบบทั่วไปเหมือนกัน

มันแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในการทำงานไม่ใช่วิวัฒนาการของสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง

สิ่งนี้พิสูจน์ได้อย่างแน่นอนไม่เพียง แต่การมีอยู่ของผู้บัญญัติกฎหมายเท่านั้น
แต่ยังมีการมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่ต่อนี้ผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่จากทั้งหมดที่เป็นอยู่

กฎหมายเหล่านี้ได้รับการยึดถือปฏิบัติอย่างยั่งยืนเก็บรักษาไว้อย่างไร? โดยผู้ค้ำจุนผู้เป็นพระเจ้า!

หลักฐานหมายเลขห้า

คุณเกี่ยวกับคุณ คุณอาศัยอยู่ในโลกที่ซับซ้อนสลับซับซ้อนและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

มันคือโลกแห่งการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

คุณไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ตกที่น่าเกลียด

คุณไม่เคยเห็นจากที่น่าเกลียดในทะเลทรายบนภูเขาในทะเลหรือที่ใด ๆ

บนพื้นผิวโลกนี้วันแต่ละจะเป็นฉากที่มนุษย์สร้างความน่าเกลียด ทั้งหมดอยู่ในความสามัคคี

อย่างที่เรารายกันคิดว่าชีวิตขึ้นอยู่กับรูปแบบอื่น ๆ ของชีวิตโดยสิ้นเชิง ไม่มีอะไรอยู่หรือตายไปเอง

คำถามสำหรับนักวิวัฒนาการคืออะไร "วิวัฒนาการ" ก่อนดอกไม้หรือสิ่ง?

สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายพันล้านหรือหลายพันล้านปีโดยไม่ขึ้นกับดอกไม้และละอองเรณูจาก
สิ่งที่เติบโตซึ่งเป็นที่แห่งชีวิตของมัน?

ดอกไม้และต้นไม้ที่ออกดอกล้วนมีวิวัฒนาการอย่างช้าๆและค่อยๆเป็นเวลาหลายล้านหรือหลายพันล้านปีโดย
เป็นอิสระจากสิ่งตัวน้อยซึ่งพวกเขาต้องพึ่งพาเพื่อความต่อเนื่องของชีวิต?

คำถามที่ตอบไม่ได้

คำถามเหล่านี้ผ่านไม่ได้โดยสิ้นเชิงและเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้สำหรับนักวิวัฒนาการ! คำถามเก่า
ๆ "ไหนมาก่อนไก่หรือไข่" เป็นคำถามที่นักวิวัฒนาการรู้สึกว่าจะค่าแก่การดูถูกเท่านั้น ทำไม?
เพียงเพราะเขาไม่สามารถตอบได้

จะเป็นการดีกว่าจากมุมมองของเขาเป็นเพียงการเยาะเย้ยสร้างความสนุกสนานและพยายามที่จะปฏิเสธคำถามดังกล่าวเมื่อเขาไม่สามารถตอบได้

การพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยรวมของทุกรูปแบบชีวิต - การออกแบบอันยิ่งใหญ่ภายในจักรวาลนี้ - แสดงให้เห็นถึงผู้เริ่มต้นทั่วไปสถาปนิกหลักคนหนึ่งนำออกแบบที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งที่มีกรอบโดยรวมของแผนการสร้างที่ทุกรูปแบบของชีวิตเหมาะสม

ไม่มีอะไรอยู่หรือตายไปเอง

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เมื่อมันตายไปก็จะหาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ต่อไป สังเกตป่าในที่สุดต้นไม้ก็เติบโตในที่สุดก็ตายและล้มลงเพื่อที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่รกร้างโดยจัดหางบประมาณที่ให้อายุแก่ต้นไม้เล็ก ๆ ซึ่งมันได้หว่านลงในช่วงชีวิตของมัน

จักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้และโลกที่สลับซับซ้อนซับซ้อนซึ่งคุณอาศัยอยู่และมีลมหายใจคือโลกแห่งการออกแบบที่ยอดเยี่ยม

มันเป็นโลกของการออกแบบที่ซับซ้อนและซับซ้อนเช่นนี้เพื่อให้หายใจเข้าในการเริ่มต้นเพื่อตรวจสอบแม้แต่ส่วนที่น้อยที่สุด

คุณสมบัติความแตกแยกของแร่ธาตุปีกของนกหรือแมลงวันความงามของพระอาทิตย์ตกแอมมของผลึกควอตซ์และเหนือสิ่งอื่นใดคือผลงานชิ้นเอกที่น่าอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ของการออกแบบทั้งหมดร่างกายมนุษย์ล้วนชี้ให้เห็นว่าสำหรับ การออกแบบที่ซับซ้อนเช่นนี้จะต้องมีนักออกแบบที่เป็นนิรันดร์

การออกแบบในจักรวาลพิสูจน์การมีอยู่ของนักออกแบบ!

หลักฐานหมายเลขหก

การพิสูจน์ครั้งที่หกของการมีอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพอาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุด

ประมาณหนึ่งในสามของพระคัมภีร์ของคุณเป็นคำพยากรณ์ และในขณะที่หนึ่งในสามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันของเรา แต่ก็มีคำพยากรณ์มากมายหลายคำที่ได้สำเร็จไปแล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน

พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์เมื่อหลายพันปีก่อนไปยังเมืองใหญ่ ๆ เช่นบาบิโลนเอโครนอชโดคอสเคโลนและไซดอน ศาสดาพยากรณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ได้รับมอบหมายจากข้อความ - บอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองโบราณแต่ละแห่งเหล่านี้

และไม่เกิดความล้มเหลวในทุกกรณีตามเวลาที่กำหนดทุกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้น!

ความจริงที่ว่าพระเจ้าสามารถทำนายอนาคตและทำให้มันผ่านไปได้นั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ถึงการมีอยู่ของพระองค์!

หลักฐานหมายเลขเจ็ด

ข้อพิสูจน์สุดท้ายนี้อาจเป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคริสเตียนทุกคน เป็นหลักฐานของคำอธิษฐานที่ตอบได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้กลางแกล้งผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้สงสัยอาจไม่เคยสวดอ้อนวอนและด้วยเหตุนี้จึงไม่เคยมีคำอธิษฐานตอบพวกเขาจึงยังคงเป็นสองเท่า

ตอนนี้ใช้ตัวอย่างของ George Mueller

George Mueller เสียชีวิตแล้ว แต่เขาเป็นคนที่มีความศรัทธามาก เขาก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ยิ่งใหญ่ 5 แห่งและสถานบริการกุศลอื่น ๆ ในเมืองบรัสตอลประเทศอังกฤษ เขาเริ่มต้นอย่างที่ศรัทธาทำมาโดยตลอดด้วยการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใด ๆ และไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ เลยนอกจากคุกเข่าลงและส่งคำอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ

เป็นเวลาเกือบเจ็ดสิบปีแล้วที่ George Mueller

ยังคงทำงานที่ยิ่งใหญ่และเติบโตเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่จนมีผู้คนนับพัน ทุกค่าเล็กน้อยสำหรับการให้อาหารเสื้อผ้าที่พับพับและการเรียนหนังสือเด็กกำพร้าหลายพันคนนั้นมาจากคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ

เขาได้รับเงินมากกว่าหนึ่งล้านสี่แสนปอนด์ซึ่งเป็นเงินประมาณเจ็ดล้านดอลลาร์ส่งมาให้เขาเพื่อตอบคำอธิษฐานของเขา!

คำอธิษฐานที่ตอบได้จริงไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นผลมาจาก "สมาธิ" หลายคนในปัจจุบันดูเหมือนว่าการอธิษฐานเป็นเพียงความสำเร็จอันเนื่องมาจาก "การคิดเชิงบวก" หรือการปรับตัวทางจิตใจ

นี่เป็นข้อผิดพลาดขั้นต้น!

คำอธิษฐานที่ตอบได้จริงคือการแทรกแซงเหนือธรรมชาติโดยตรงและอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ!

เป็นผลมาจากการเชื่อฟังกฎของพระเจ้าขอตามพระประสงค์ของพระองค์จากนั้นเชื่อในศรัทธาจนกว่าคำตอบจะมาถึง

ข้อพิสูจน์ทั้งเจ็ดที่หักล้างไม่ได้และไม่อาจท้าทายได้ของการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่น้อยที่สุดของเรื่องเท่านั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ ถึงเวลาที่ผู้คนเลิกทะเลาะถึง - ถึงเวลาที่พวกเขาเริ่มพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างแท้จริง

ถึงเวลาที่คุณพูดกับโยบว่า

"เพราะฉันรู้ว่าผู้ไถ่บาปของฉันมีชีวิตอยู่และเขาจะยืนอยู่ในวันสุดท้ายบนแผ่นดินโลก" (โยบ 19:25)

และในที่สุดสำหรับผู้สงสัยที่เป็นศัตรูและมีอคติซึ่งปฏิเสธอย่างดื้อรั้นที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาไม่ยอมเชื่อแม้จะเห็นหลักฐานก็ตาม - หากมีสิ่งเหล่านี้ได้อ่านมาจนถึงตอนนี้ (ซึ่งฉันสงสัย) -

ฉันพูดตามที่ศาสดาเอเสเคียลบันทึกไว้

ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้เราอยู่ในรุ่นที่มีชีวิตที่จะได้เห็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ - พระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ -

กลับมาสู่โลกนี้ด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมและสูงสุดของพระเจ้าผู้สร้างจากนั้นพวกเขาก็จะรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงชีวิต!

ในขณะที่พระองค์เองอ้างว่า "ดังนั้นฉันจะขยายตัวเอง... และพวกเขาจะรู้ว่าฉันเป็นพระเจ้า" (เอเสเคียล 38:23)